
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 716  —  445. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um viðbrögð við vandamálum sem tengjast spilafíkn.

Frá Ögmundi Jónassyni.

Eru áform af hálfu stjórnvalda um að bregðast við vandamálum sem tengjast spilafíkn?


